

# “ระยอง” จัดยิ่งใหญ่ แสงสีเสียง “พระมหาชนก”



“ระยอง” จัดยิ่งใหญ่ แสงสีเสียง “พระมหาชนก”

ในงาน “คำที่พ่อสอน ๙ เพียร สานต่อที่พ่อทำ”

3 – 5 ธันวาคม นี้ ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

จังหวัดระยอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดงานยิ่งใหญ่ “คำที่พ่อสอน ๙ เพียร สานต่อที่พ่อทำ” เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อจังหวัดระยองและพสกนิกรชาวไทย โดยจัดการแสดงแสงสีเสียง เรื่อง “พระมหาชนก” เชิดชูความ เพียร ร่วมด้วย นิทรรศการตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” เน้น “เศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมจัดจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2560

จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการ “โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง” ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้น คือ การเผยแพร่แนวทางการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้ร่วมกับจังหวัดระยอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ระยอง จัดงาน “คำที่พ่อสอน ๙ เพียร สานต่อที่พ่อทำ” เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดระยอง ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิต์ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะ

โดยภายในงาน พบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการ จากบทพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า “พระมหาชนก” รับบทโดย อาเมน เดอะสตาร์ พร้อมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” และนิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียง” เช่น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเยี่ยมชมฟาร์มแกะ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสุดยอดสินค้าดี สินค้าเด่นจังหวัดระยอง ตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ เช่น การจัดแสดงน้ำพุเต้นระบำประกอบแสงสี และชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โดยในวันที่ 3 ธันวาคม เวลา 19.00 น. พบกับ คริสตี้ กีบสัน วันที่ 4 ธันวาคม พบกับ แซ่ม แซ่มรัมย์ และวันที่ 5 ธันวาคม พบกับ ไท ธนาวุฒิชัย ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ จัดให้เข้าชมฟรีตลอดงานในระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 10.00 – 21.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

\*\*\*\*\*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โทร. 038- 617 -430